

**BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC HAGL AGRICO
TẠI SỰ KIỆN TRAO QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT VÀ CHÀO MỪNG
NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỔ PHIẾU HNG**

Hôm nay, ngày 20/07/2015 được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, tên giao dịch là Hoàng Anh Agrico, chính thức niêm yết 708.143.895 cổ phiếu với mã chứng khoán là HNG.

Đây là sự kiện quan trọng trong toàn bộ tiến trình đại chúng hóa Hoàng Anh Agrico, đáp ứng mong muốn của các cổ đông là cổ phiếu HNG sớm được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhận định các yếu tố vĩ mô có dấu hiệu phục hồi ổn định, thị trường chứng khoán bắt đầu khởi sắc hơn. Ngay sau khi thực hiện đổi tên công ty và hoàn tất phát hành tăng vốn trong 2015, HAGL Agrico đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đăng ký niêm yết để chính thức thực hiện niêm yết cổ phiếu HNG vào ngày hôm nay.

Sự kiện niêm yết đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong hoạt động của Hoàng Anh Agrico, đưa cổ phiếu HNG đến gần hơn với các nhà đầu tư trên thị trường.

Việc Niêm yết cổ phiếu HNG sẽ:

- Trực tiếp bổ sung cho thị trường chứng khoán Việt Nam thêm hơn 708 triệu cổ phiếu. Đây là lượng cổ phiếu có ảnh hưởng nhất định đến chỉ số Vn-Index;
- Với mức giá chào sàn 28.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của cổ phiếu HNG chiếm khoảng 1,7% tổng mức vốn hóa thị trường. Đồng thời góp phần nâng cao mức vốn hóa của ngành nông nghiệp trên thị trường chứng khoán.
- Với quỹ đất và quy mô tài sản lớn, có thể nói Hoàng Anh Agrico đã trở thành doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán.
- Với những kết quả đã đạt được trên chặng đường phát triển của mình, chúng tôi hy vọng cổ phiếu HNG khi lên sàn sẽ tạo được những ảnh hưởng tích cực đến thị trường nói chung và chỉ số Vn-Index nói riêng.
- Đối với Hoàng Anh Agrico: việc niêm yết sẽ giúp công ty có điều kiện để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường tính minh bạch cũng như củng cố thương hiệu trên thị trường. Là tiền đề để Hoàng Anh Agrico thực hiện công việc tiếp theo là lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phát hành tăng vốn, tiến tới mục tiêu chiến lược trở thành công ty cổ phần đa sở hữu, hoạt động theo thông lệ quốc tế, có chất lượng và hiệu quả quản trị hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam

Kính thưa quý vị,

Nhận thức và lường đón những thách thức của nền kinh tế, cùng với những kinh nghiệm ứng phó với khó khăn của nền kinh tế và khó khăn của thị trường, Hoàng Anh Agrico đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 phù hợp với khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như khả năng của doanh nghiệp. Cụ thể Hoàng Anh Agrico phấn đấu

đạt doanh thu 6.174 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tối thiểu 1.500 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 17%, tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 10%.

Chúng tôi tin tưởng Hoàng Anh Agrico ngày càng đạt được những kết quả khả quan hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, xứng đáng với sự tin tưởng của Quý cổ đông, Quý khách hàng và các đối tác trong nhiều năm qua.

- Phát huy những thành quả đã đạt được, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong quá trình hoạt động nhằm củng cố uy tín, hình ảnh, thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực, mang lại những giá trị tối ưu, đích thực nhất cho khách hàng và các Quý cổ đông;

- Hoàng Anh Agrico luôn đồng hành, sát cánh cùng các Quý cổ đông nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu và phần đầu mang lại lợi tức tối đa nhất cho Quý cổ đông nắm giữ cổ phiếu Hoàng Anh Agrico.

- Nhân dịp Hoàng Anh Agrico trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước qua các thời kỳ, Lãnh đạo Sở GDCKTPHCM và các bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ niêm yết của Hoàng Anh Agrico đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình chuẩn bị thủ tục niêm yết.

- Tôi cũng xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến các Quý cổ đông đã đồng hành, tin tưởng và đầu tư vào cổ phiếu Hoàng Anh Agrico trong suốt hơn 5 năm qua. Xin gửi lời cảm ơn tới các Quý nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng các Quý vị đại biểu đã đến dự buổi lễ chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Hoàng Anh Agrico hôm nay.

- Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn báo chí sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn !